

เวทีเสียงสะท้อนธรรมชาติป่าไม้ ครั้งที่ 1
“อุณหภูมิ 1.5 องศา กับความเร่งด่วนที่ต้องมีธรรมชาติป่าไม้”
วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดน่าน

“ การหยุดยั้งไม่ให้อุณหภูมิโลกสูงเกินกว่า 1.5 องศาเหนือภาคป่าไม้มีบทบาทที่สำคัญ แต่การจะทำให้ภาคป่าไม้ลดปัญหาโลกร้อนได้นั้นการบริหารจัดการป่าไม้ต้องเป็นธรรมชาติ คนท้องถิ่นควรเข้าถึงสิทธิการถือครองที่ดินป่าไม้ และการร่วมกันเฝ้าระวังและการส่งเสียงสะท้อนจากทุกภาคส่วน ”

การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก นำไปสู่ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลายเป็นวิกฤตการณ์ของโลกที่ต้องการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาของทุกภาคส่วน เพื่อป้องกันผลกระทบและภัยพิบัติที่กำลังทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม แม้นานาชาติได้พยายามสร้างข้อกำหนดและมาตรการในการหยุดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การรับมือกับความแปรปรวนของภูมิอากาศและธรรมชาติ แต่ในทางปฏิบัติยังขาดการลงทุนและการดำเนินการอย่างจริงจังและจริงใจ เพื่อจะหยุดยั้งไม่ให้อุณหภูมิโลกสูงเกินกว่า 1.5 องศา จากการรายงานครั้งล่าสุดของ IPCC¹ ได้ส่งสัญญาณเตือนว่า โลกกำลังต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากทุกภาคส่วน

การรักษาและฟื้นฟูป่าไม้มีปัจจัยสำคัญที่ระบบการบริหารจัดการป่าไม้ของแต่ละประเทศนั้นมีความเป็นธรรมชาติดีพอหรือไม่ เนื่องมาจากข้อค้นพบที่ว่าการทำลายป่าและการค้าไม้เถื่อนนั้นมีส่วนทำให้เกิดผลกระทบจากขาดธรรมชาติในการบริหารจัดการป่าไม้ ซึ่งหมายถึงการขาดการมีส่วนร่วม ความไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบและการดำเนินงาน การขาดความโปร่งใสและความรับผิดชอบ รวมถึงความไม่เป็นธรรม ดังนั้นต้นทางประการสำคัญของการที่จะหยุดยั้งอุณหภูมิของโลกไม่ให้สูงขึ้น จึงต้องเริ่มต้นด้วยการทำให้ระบบการบริหารจัดการป่าไม้ของประเทศมีธรรมชาติ

ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) มูลนิธิรักษ์ไทย และองค์กรภาคีด้านป่าไม้และที่ดิน จึงกำหนดจัดงานเวทีเสียงสะท้อนธรรมชาติป่าไม้ ครั้งที่ 1 “อุณหภูมิ 1.5°C กับความเร่งด่วนที่ต้องมีธรรมชาติป่าไม้” วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดน่าน เวทีนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Voices for Mekong Forests หรือ V4MF ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ซึ่งมีเป้าหมายส่งเสริมการสร้างธรรมชาติป่าไม้ด้วยการพัฒนากลไกของการติดตามและนำเสนอเสียงสะท้อนของภาคประชาสังคมในภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขงรวมถึงประเทศไทย เพื่อเป็นการนำเสนอแนวทางปรับปรุงการบริหารจัดการป่าไม้ของประเทศไทยให้มีความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง

¹ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change หรือ IPCC) ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2531 โดยองค์กรอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) และโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) เป็นคณะที่ให้คำแนะนำแก่ผู้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับสภาวะการณ์ปัจจุบันขององค์ความรู้และให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน แต่ไม่ได้ดำเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ทบทวนรายงานที่เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนที่ตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์ที่ได้รับการพิจารณาตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ (peer reviewed) ในทุกๆ ปี และสรุป “สถานะขององค์ความรู้” เรื่องภาวะโลกร้อนในรายงานการประเมินซึ่งตีพิมพ์ทุกๆ 5 ปี หรือมากกว่านั้น ผู้เชี่ยวชาญประมาณ 1,000 คน

ทั้งนี้ จังหวัดน่านนั้นเป็นพื้นที่นำร่องแห่งหนึ่งของโครงการในประเทศไทย ซึ่งมีการดำเนินงานร่วมกับชุมชนและเครือข่าย อีกทั้ง เวทีนี้จะมีการนำเสนอการดำเนินงานของการสร้างเครื่องมือการจัดการที่ดินป่าไม้และการเฝ้าระวังสถานการณ์ร่วมกันระหว่างรัฐกับชุมชนไว้อย่างน่าสนใจอีกด้วย

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักให้กับคนในสังคมไทยเกี่ยวกับบทบาทของภาคป่าไม้ไทยเพื่อร่วมลดอุณหภูมิบนผิวโลกร่วมกับนานาประเทศ และความจำเป็นที่จะต้องสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ให้เกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2. เพื่อสร้างพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำเสนอแนวทางการสร้างธรรมาภิบาลป่าไม้ ที่จะมีส่วนช่วยลดอุณหภูมิของโลกได้
3. เพื่อนำเสนอตัวอย่างของแนวทางการสร้างธรรมาภิบาลป่าไม้ผ่านกระบวนการพัฒนาความโปร่งใสในการเข้าถึงข้อมูลอย่างมีส่วนร่วมจากชุมชนในท้องถิ่นและภาคอื่นๆ อันจะนำไปสู่การให้การสนับสนุนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

สถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561: นานกรีนเลควิว รีสอร์ท อ.เมือง จังหวัดน่าน

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561: บ้านห้วยลี้ะ ต.ตงพญา อ.เมือง จ.น่าน

ผู้เข้าร่วมประชุม/ กลุ่มเป้าหมาย

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการทรัพยากรบนพื้นที่ป่าไม้
- หน่วยงานองค์กรบริหารส่วนตำบลในท้องถิ่น
- ภาคการศึกษาและสถาบันวิจัย
- องค์กรภาคประชาสังคม และตัวแทนเครือข่ายภาคประชาสังคม
- สื่อมวลชนที่สนใจ

สอบถามเพิ่มเติมและยืนยันการเข้าร่วมที่: สุชาร์ตน์ สทาพรอนนท์ (หญิง) ที่ปรึกษาการสื่อสารศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) โทรศัพท์: 095-707-9908 หรืออีเมล: sucharat.sathapornanon@recoftc.org

กำหนดการ วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561	
	เดินทางถึงสนามบินน่าน คณะผู้จัดจรถไปส่งเข้าที่พัก
19.00	รับประทานอาหารเย็น
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561	
08:00-09:00	ลงทะเบียน
09:00-09:30	พิธีเปิดงาน <ul style="list-style-type: none"> ● กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน โดยผู้ดำเนินรายการ. ● รายงานที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ● กล่าวเปิดงาน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ● ตัวแทนสหภาพยุโรปกล่าวแนะนำนโยบายสหภาพยุโรปต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับธรรมชาติป่าไม้ ● ผู้เข้าร่วมแนะนำตัว
09:30-12.00	<p>วาระที่ 1: อุณหภูมิ 1.5 องศา กับความเร่งด่วนที่ต้องสร้างธรรมชาติป่าไม้</p> <p>ที่มาของวาระ: โลกร้อนกับความเร่งด่วน 1.5 C และความสำคัญที่จะต้องเร่งสร้างธรรมชาติป่าไม้ สิ่งที่ยังเป็นข้อท้าทายของการสร้างธรรมชาติป่าไม้ของไทยวันนี้ มีสิ่งที่ควรต้องปรับปรุงอะไรบ้าง</p> <p>เกริ่นนำโดย V4MF สถานะภาพและเสียงสะท้อนต่อธรรมชาติป่าไม้ไทยวันนี้ (คุณปรัตน์นีย์) ผู้ร่วมเสวนา</p> <ul style="list-style-type: none"> ● นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้: นโยบายและทิศทางการทำงานของภาครัฐที่จะตอบโจทย์วาระของโลกและการบริหารจัดการป่าไม้ให้มีธรรมชาติ ● นักวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ● ดร.ไพสิฐ พาณิชย์กุล: กฎหมายเครื่องมือสร้างธรรมชาติป่าไม้หรือไม่ ● ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ GISTDA: เทคโนโลยีสารสนเทศกับการสร้างธรรมชาติป่าไม้ ● คุณสุนทร รักษ์รงค์ ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการป่าอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม เฟลิกที : สิทธิการถือครองและการแบ่งปันประโยชน์จุดเริ่มต้นของการสร้างธรรมชาติป่าไม้ <p>ดำเนินรายการโดย คุณกฤษฎา บุญชัย</p> <p>เสิร์ฟอาหารว่างระหว่างเสวนา</p>
12.00-13.00	พักเที่ยง และเดินชมนิทรรศการให้ความรู้และจัดแสดงการใช้ application C-Site โดย ทีมไทยพีบีเอส
13.00-15.00	<p>วาระที่ 2: จะสร้างธรรมชาติป่าไม้ในทางปฏิบัติได้อย่างไร</p> <p>ที่มาของวาระ: เพื่อยกระดับการบริหารจัดการป่าไม้ของไทยให้สามารถตอบคำถามว่าเราจะรักษาป่าไม้ไว้ได้อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมได้อย่างไร เวทีนี้จะนำรูปธรรมตัวอย่างที่กำลังดำเนินการอยู่ตอน เพื่อเป็นข้อเสนอที่จะทำให้เกิดแนวทางการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน</p> <p>ผู้ร่วมเสวนา</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ตัวแทนไทยพีบีเอส การใช้เครื่องมือสื่อสารกับการสร้างธรรมชาติป่าไม้

	<ul style="list-style-type: none"> ● นายก องค์การบริหารตำบลดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน: ตัวอย่างการสร้างธรรมาภิบาลป่าไม้โดยชุมชน ผ่านการสร้างการจัดการที่ดินป่าไม่ร่วมกับรัฐ ● คุณพิมพ์พรรณ สกิตรัมย์ ผู้จัดการมูลนิธิรักษ์เมืองน่าน: เสี่ยงสะท้อนเครือข่ายประชาสังคมจังหวัดน่าน ● คุณมานพ ศิริภูวดล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมตอยอินทนนท์: การปรึกษาหารือเพื่อการเข้าถึงความถูกต้องตามกฎหมายและประโยชน์ที่เป็นธรรม ● คุณดิเรก เครือจินลี มูลนิธิรักษ์ไทย: ข้อเสนอเพื่อการจัดการสิทธิที่ดินป่าไม่ให้มีธรรมาภิบาล <p>ดำเนินรายการโดย คุณวรางคณา รัตนรัตน์ รัศมีพร เสริฟอาหารว่างระหว่างเสวนา</p>
15.00-15.30 น.	สรุปผลการพูดคุย

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561	
เวลา	กิจกรรม
07:00-10:00	<ul style="list-style-type: none"> ● ออกเดินทางไปสำนักงานบริหารตำบลดงพญา (รถตู้) ● หยุดเปลี่ยนรถเป็นรถโดยสารขนาดเล็ก ที่ สำนักงาน สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา
10:00-12:00	<ul style="list-style-type: none"> ● สาธิตเครื่องมือการสำรวจป่าและการประเมินคาร์บอนของชุมชน ● รับประทานอาหารว่างระหว่างการสาธิตงาน ● เดินทางกลับด้วยรถโดยสารขนาดเล็กไป สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา
12:00-13:00	พักรับประทานอาหารเที่ยงที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา
13:00-14:30	<ul style="list-style-type: none"> ● ตัวแทน สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา นำเสนอแผนงานที่พัฒนาระบบติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ ● แลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการพื้นที่ป่าอย่างมีส่วนร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติและชุมชนในพื้นที่ ● สรุปการแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์
15.00	เดินทางออกจาก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา (รถตู้) เข้าตัวอำเภอเมืองน่าน
18.00	เดินทางกลับที่พัก เดินทางออกจากที่พักเพื่อไปขึ้นเครื่องบินกลับกรุงเทพฯ
หมายเหตุ	การเดินทาง: เดินทางด้วยรถตู้ 3 คัน และเปลี่ยนเป็นรถเล็กเพื่อเข้าพื้นที่
	เครื่องแต่งกาย: เสื้อผ้าใส่สบายและรองเท้าที่สามารถปีนป่ายได้